

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

Trong số này

- Lớp 1 Song Ngữ học với đất nặn
- Chứng Nhận NEO
- Lễ Hội Hóa Trang Khối Mẫu Giáo
- Lớp 7& 8 Song Ngữ
- STEM Halloween
- Ngày nhà giáo Việt Nam
- Hội Khỏe Phù Đổng
- Cuộc Thi Đánh Vần Spelling Bee
- Tụ Nhận Thức

## Lớp 1 Song Ngữ học tạo hình với đất nặn

**Đ**ất nặn với màu sắc bắt mắt là đồ dùng học tập bổ ích và thú vị. Ngoài việc mang đến những giây phút giải trí thú vị, vui nhộn, nặn đất nặn còn giúp học sinh thỏa sức sáng tạo, kích thích trí tưởng tượng và trí thông minh. Trong giờ mỹ thuật, các em học sinh lớp 1 Song ngữ đã được giới thiệu, làm quen với đất nặn.

Từ xa xưa, đất nặn đã là người bạn thân thiết của tuổi thơ. Ngày nay, đất nặn vẫn được sử dụng nhưng an toàn và có tính thẩm mỹ cao hơn. Nhờ sự chăm chỉ và đôi bàn tay khéo léo, những bức tranh vui nhộn và đầy màu sắc đã được hoàn thành. Nó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người, tính cách hồn nhiên của mỗi nghệ sĩ tí hon. Xin mời chiêm ngưỡng các tác phẩm của các em học sinh lớp 1 Song ngữ.



## Trao chứng nhận NEO học phần 1

**H**ọc sinh của chúng ta luôn là người đi đầu trong chương trình NEO. Hôm nay 20 em học sinh đã nhận được chứng chỉ Neo cho cả chương trình Neo Jr+ (9 học sinh) và Neo Prep+ (11 học sinh). Có 3 em học sinh lớp 3 Song ngữ đã nhận được 2 chứng chỉ hoàn thành 2 khóa học chỉ trong học phần này mặc dù các em mới tham gia chương trình này. Cùng dành lời khen ngợi cho sự chăm chỉ, cam kết và kỉ luật của các em để hoàn thành chương trình và tiếp tục tiến về phía trước. Xin chúc mừng tất cả các em!



# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

## Halloween khối mẫu giáo!!!!

Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Mọi người sẽ hóa trang và đi xin kẹo, khắc đèn lồng từ những quả bí ngô rỗng. Trang phục hóa trang chủ yếu của các bạn nhỏ là ma và phù thủy. Nhiều chủ nhà đặt đèn lồng bí ngô và các đồ trang trí Halloween khác bên ngoài nhà của mình để cho những người tới xin kẹo biết rằng họ được chào đón. Ngày hôm đó, các em học sinh khối mẫu giáo đã hóa trang và cùng nhau đi xin kẹo trong khuôn viên trường. Các em học sinh của chúng ta trông thật ấn tượng và tự tin trong phần thi trang phục sau đó.



## Lớp 7&8 Song ngữ

Chính trực là đức tính trung thực và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức. Nói cách khác, chính trực là trung thực gắn liền với đạo đức. Các em học sinh lớp 7&8 Song ngữ quyết tâm trung thực trong mọi vấn đề, nhận ra lỗi sai và thay đổi, tôn trọng người khác. Thầy cô và phụ huynh luôn đồng hành cùng các em trên con đường học tập và rèn luyện. Tương lai tươi sáng sẽ chào đón những người chính trực.



## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

Kính gửi quý phụ huynh,

Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ với quý phụ huynh những điểm nổi bật trong ngày STEM Halloween hàng năm của chúng tôi, năm nay diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Đó là một ngày học tập và sáng tạo đầy thú vị. Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã thực hiện các dự án STEM khác nhau theo chủ đề, sử dụng tư duy thiết kế, quy trình thiết kế kỹ thuật (EDP) và làm việc với các thiết bị điện tử cơ bản.

Một số dự án mà các em học sinh đã thực hiện:

- **Dơi 3D:** Sử dụng bìa cứng, kéo và keo dán, các em học sinh đã cắt các hình con dơi và gấp chúng lại để tạo thành mô hình 3D
- **Mặt nạ Halloween gắn đèn LED:** Sử dụng giấy, băng keo đồng, đèn LED và pin, các em học sinh đã thiết kế và tạo ra những chiếc mặt nạ Halloween phát sáng của riêng mình. Các em cũng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về điện, mạch điện và công tắc cũng như cách khắc phục sự cố trong thiết kế của mình.
- **Robot quái vật viết chữ:** Sử dụng cốc nhựa, bút lông, động cơ và pin, các em học sinh của đã chế tạo robot của riêng mình có thể vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy. Các em cũng đã tìm hiểu các khái niệm về rung động, chuyển động, ma sát cũng như cách kiểm soát tốc độ và hướng của robot.

Chúng tôi cũng có một vị khách đặc biệt- thầy Seth, trưởng bộ phận STEM khu vực phía nam. Thầy Seth đã hỗ trợ các hoạt động STEM, là người dẫn chương trình và giám khảo của sự kiện này. Thầy cũng đưa ra những phản hồi và động viên quý giá cho chúng tôi, đồng thời chia sẻ một số sự thật và câu chuyện thú vị về STEM.

Ngoài các dự án STEM, chúng tôi còn có buổi trình diễn thời trang Halloween, nơi các em học sinh hóa trang với nhiều trang phục khác nhau, thể hiện sự sáng tạo cũng như cá tính của mình. Chúng ta có phù thủy, ma cà rồng, siêu anh hùng, động vật, v.v. Chúng tôi cũng có màn trình diễn của Lớp 1, các em đã nhảy trên nền nhạc bài Thriller của Michael Jackson. Thật là một màn trình diễn ma mị và ngoạn mục! Xin chúc mừng Lớp 3G đã giành chiến thắng trong buổi trình diễn thời trang Halloween.

Các em học sinh lớp 1 tới lớp 5 đã có một ngày STEM Halloween với nhiều dự án STEM khác nhau, bao gồm dơi 3D, mặt nạ Halloween gắn đèn LED, robot quái vật viết chữ sử dụng tư duy thiết kế, EDP và các thiết bị điện tử cơ bản. Chúng tôi cũng thật may mắn khi có thầy Seth tham dự để hỗ trợ trong các hoạt động STEM, là người dẫn chương trình và giám khảo tại sự kiện này.

Chúng tôi cũng có một buổi trình diễn thời trang Halloween tại hội trường. Các em học sinh mặc các trang phục hóa trang khác nhau. Các em học sinh lớp 1 đã có tiết mục nhảy trên nền nhạc bài Thriller của Michael Jackson.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

## Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam tôn vinh các thầy cô giáo

Ngày 20/11 đánh dấu một ngày kỷ niệm và tri ân khi các em học sinh và nhân viên cùng nhau kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khuôn viên trường náo nhiệt hơn khi nhiều hoạt động, cuộc thi diễn ra để tôn vinh sự tận tâm và cống hiến của các thầy cô.

Một trong những điểm nổi bật trong ngày là cuộc thi làm hoa, trong đó các em học sinh từ Lớp 6 trở lên thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng cách sử dụng kẽm nhung. Các em đã dồn hết tâm huyết và tạo ra những bó hoa cầu kỳ và đẹp mắt. Ban giám khảo đã rất khó khăn để quyết định, nhưng cuối cùng, Lớp 6 Quốc tế đã giành chiến thắng, gây ấn tượng với mọi người bằng những sáng tạo tuyệt đẹp của mình.

Trong khi đó, các em học sinh khối tiểu học thể hiện năng khiếu của mình trong phần thi làm thiệp. Tài năng và nỗ lực của Lớp 4G đã tỏa sáng khi các em giành được chiến thắng với những tấm thiệp chúc mừng ngày nhà giáo được thiết kế đẹp mắt và chân thành.

Bên cạnh các cuộc thi, sự kiện còn có những màn trình diễn hấp dẫn của các em học sinh ở các khối lớp khác nhau. Từ những màn trình diễn âm nhạc đầy mê hoặc đến những điệu nhảy quyến rũ, sân khấu trở nên sống động với tài năng và sự nhiệt tình, khiến khán giả phải trầm trồ trước tài năng của các em.

Để bày tỏ lòng biết ơn, các em học sinh đã có cơ hội phát biểu một cách chân thành, bày tỏ sự cảm kích trước sự hướng dẫn và hỗ trợ vô giá của các thầy cô. Các bài phát biểu đã nhận được những tràng pháo tay vang dội, thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa các em học sinh và các thầy cô giáo.

Để tri ân, những món quà đã được trao cho tất cả giáo viên và nhân viên trong trường, tượng trưng cho lòng biết ơn và sự tôn trọng to lớn mà các học sinh dành cho người hướng dẫn của mình. Những món quà này như một lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của giáo viên trong việc hình thành trí tuệ trẻ và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập trong mỗi học sinh.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là lời nhắc nhở về tầm ảnh hưởng sâu sắc của nhà giáo đối với xã hội. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận và đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà giáo dục trong việc nuôi dưỡng và định hình thế hệ tương lai. Khi sự kiện kết thúc, cảm giác ấm áp và trân trọng vẫn còn đọng lại, thúc đẩy cả giáo viên và học sinh tiếp tục hành trình phát triển tri thức cùng nhau.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

## Hội Khỏe Phù Đổng

Với rất ít thời gian chuẩn bị cho hội khỏe phù đồng, các chàng trai trường Quốc tế Singapore đã thi đấu tại các giải đấu cấp trường ở môn bóng đá và bóng rổ trong tháng 11. Trường Quốc tế Singapore đã tham gia giải đá bóng cho khối tiểu học và trung học, và giải bóng rổ cho khối trung học.

Các em đã nỗ lực hết mình ở cả hai môn thể thao và thậm chí còn lọt vào trận tranh chức vô địch của môn bóng rổ. Chỉ một vài cú ném rổ đã khiến các em không thể mang về chiếc cúp vô địch nhưng họ đã rất dũng cảm khi nỗ lực hết mình trong mỗi trận đấu mà mình tham gia.

Phát thanh viên thể thao vĩ đại người Mỹ Grantland Rice đã nói: “Vấn đề không phải là bạn thắng hay thua, mà là cách bạn chơi trận đấu”. Điều này đặc biệt đúng với các chàng trai trẻ của chúng ta khi các em đã thi đấu công bằng và thi đấu hết mình trong tháng vừa qua. Xin chúc mừng tất cả các em!



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

## Cuộc thi đánh vần trên lớp: SIS Vũng Tàu hướng tới một chiến thắng khác

**T**rong một màn thể hiện thú vị về năng lực ngôn ngữ, các học sinh từ Lớp 3 đến IGCSE 1 tại SIS Vũng Tàu mới đây đã tham gia vào cuộc thi đánh vần hấp dẫn được tổ chức ở mỗi lớp học. Cuộc thi do các giáo viên tiếng Anh thực hiện diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11. Năm bắt tinh thần cạnh tranh lành mạnh, những người tham gia thử thách kỹ năng đánh vần của mình, tham gia vào một cuộc chiến từ ngữ khiến tất cả mọi người phải đứng ngồi không yên.

Các em đều nỗ lực hết mình vì đại diện mỗi lớp đều quyết tâm đảm bảo vị trí của mình trong vòng thi cấp trường sắp tới, diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Đại diện chiến thắng của mỗi lớp như sau:

Lớp	Học sinh chiến thắng	Lớp	Học sinh chiến thắng
3G	Ken	3L	Elena
4G	Chase	4L	Henry
5G	Thuy Lam	5L	Jessica
6G	Winson	6L	Khanh Linh
7G	Blossom	7L	James
8G	Peter	8L	Ben

Đại diện chiến thắng từ mỗi lớp giờ đây phải đối mặt với một thách thức thậm chí còn lớn hơn, khi họ cùng cố gắng thi đấu để giành chức vô địch vòng thi cấp trường. Dự kiến diễn ra vào đầu năm sau, vòng thi này sẽ quyết định ai sẽ đại diện cho SIS Vũng Tàu tranh tài khu vực Bắc và phía Nam vào ngày 24/4.

SIS @ Vũng Tàu, nổi tiếng với cam kết xuất sắc trong học tập, trước đó đã giành được giải vô địch môn đánh vần trong hai năm liên tiếp. Với thành tích xuất sắc của mình, các cuộc thi sắp tới. Liệu SIS Vũng Tàu có giành được thêm một chiến thắng nữa và tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình? Học sinh, giáo viên và phụ huynh đều háo hức chờ đợi kết quả khi cùng cổ vũ cho đại diện trường mình trong cuộc chiến ngôn từ gay cấn này. Trong khi trường chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt phía trước, các em học sinh tham gia cũng đang chăm chỉ trau dồi kỹ năng đánh vần và mở rộng vốn từ vựng của mình. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tâm của cô Jill và thầy James cũng như toàn thể cộng đồng SIS Vũng Tàu, các em học sinh mong muốn ghi dấu ấn của mình, không chỉ trong vòng

thi cấp trường mà còn trong vòng đấu khu vực sắp tới.

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật và cùng đếm ngược thời gian để xác định ai sẽ là người chiến thắng và tự hào đại diện cho SIS Vũng Tàu trong cuộc thi đánh vần khu vực phía Bắc và phía Nam rất được mong đợi.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

## Tự nhận thức

**Tự nhận thức là gì?- tiếp tục chương trình kỹ năng sống của tổ chức y tế thế giới.**

Tự nhận thức là một kỹ năng quan trọng có thể được phát triển và cải thiện theo thời gian. Dưới đây là một số lời khuyên từ nhiều nguồn khác nhau để giúp cải thiện khả năng tự nhận thức:

1. Viết nhật ký hàng ngày để suy ngẫm về những suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
2. Nghe nhận xét từ người khác để có cái nhìn khác về bản thân.
3. Xác định các giá trị của bạn để hiểu điều gì là quan trọng đối với bạn.
4. Thực hành thiền chánh niệm để tập trung vào thời điểm hiện tại cũng như những suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
5. Thừa nhận cảm xúc của mình và cho phép bản thân cảm nhận chúng.
6. Hiểu các yếu tố ảnh hưởng cảm xúc của bản thân để quản lý phản ứng của mình tốt hơn.
7. Viết ra các kế hoạch và ưu tiên chính của mình để theo dõi tiến trình và đánh giá việc ra quyết định của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là cần có thời gian và thực hành để phát triển kỹ năng tự nhận thức. Khi có khả năng tự nhận thức tốt hơn, bạn có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc và phản ứng của mình, điều này có thể giúp đưa ra quyết định tốt hơn và có các mối quan hệ trọn vẹn hơn.

Bạn phải đặt mình vào trạng thái tinh thần tích cực vào mỗi buổi sáng. Nhận thức được bản thân, môi trường xung quanh, gia đình và chỉ cần có những mục tiêu tích cực trong ngày, bạn sẽ có một ngày tương đối tươi đẹp. Hãy cố gắng và luyện tập hàng ngày.

Xem các video trên YouTube để biết thêm thông tin.

